
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 
ของ 

บริษัท ริช เอเชีย สตีล จํากัด (มหาชน) 
 

  ประชุมเมื่อวันศุกรที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ หอง ปง-วัง ชั้น 2 โรงแรมแมน้ํา รามาดาพลาซา 

เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 

 กอนเริ่มการประชุมบริษัทฯ ไดนําเสนอวีดีทัศนแนะนําบริษัทใหผูเขารวมประชุมไดรับทราบ ตั้งแตเวลา 08.15 

จนถึงเวลา 10.00 น.  
 

 นายสุรพงษ  ชูรังสฤษฏิ์ เปนประธานที่ประชุม 

 ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวามีผูถือหุนมารวมประชุม (ทั้งที่มาดวยตนเองและมอบฉันทะ) จํานวน 115 

ราย รวมจํานวนหุน 3,856,079,380 หุน เทากับรอยละ 38.56 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด (จํานวน 

10,000,000,000 หุน) ครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท โดยมีคณะกรรมการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชีของบริษัท

เขารวมประชุม ดังนี้ 

กรรมการและผูบริหารบริษัท 

 1. นายสุรพงษ ชูรังสฤษฏิ์   รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

      (กรรมการอิสระ) 

 2. ผศ.ดร. อภิชา  บุญภัทรกานต    กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 3. นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห   กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

 4. นายสมเกียรติ  วงศาโรจน   กรรมการ / กรรมการผูจัดการ 

 5. นางพิมสิริ กีรติเธียรสิริ   กรรมการ 

 6. นายฤทธิรงค  อินทรจินดา   กรรมการ 

 7. นายธีระ  ผลเจริญสุข   กรรมการ / ผูอํานวยการฝายโรงงาน 

 8. ดร. เริ่ม ใสแจม    ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 

ผูสอบบัญชีของบริษัท 

1. นายนริศ เสาวลักษณสกุล ผูสอบบัญชี จากบริษัท เอส. เค .แอคเคานแตนท  

            เซอรวิสเซส จํากัด 
 

 ประธานฯ ไดมอบหมายให นายกฤตภาส  เดี่ยววาณิชย พิธีกร เปนผูชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติ วิธีการลงคะแนน 

และการนับคะแนนเสียงสําหรับการพิจารณาในแตละวาระ ดังนี้ 

1. ในการประชุมมีวาระทั้งหมด 9 วาระ การนับคะแนนเสียง 1 หุนเทากับ 1 เสียง ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ

จะมีบัตรลงคะแนนทานละ 1 ใบ ๆ ละ 9 วาระ จะมีการขอมติที่ประชุมแตละวาระ แตจะมีอยู 2 วาระ ที่ไมตองลงคะแนน

เสียง ไดแก วาระที่ 1 และวาระที่ 3 เนื่องจากเปนวาระแจงเพื่อทราบ   

2. กรณีทานผูถือหุนไมสงบัตรลงคะแนน จะถือวาผูถือหุนเห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการ อนึ่ง หาก

ทานไมเห็นดวยหรือตองการงดออกเสียงในวาระใด ทานสามารถทําเครื่องหมายถกูลงในชองไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง

ในชองวาระนั้น และใหยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจาหนาที่เขาไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อรวบรวมผลคะแนน ทั้งนี้บริษัทจะ

นําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียงหักจากคะแนนเสียงทั้งหมด   
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   สําหรับผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมและเปนแบบออกเสียงตามความประสงคของทานผูถือหุน 

บริษัทไดนําคะแนนเสียงการลงมติตามวาระนั้น ๆ ของผูถือหุนที่เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง รวมบันทึกไวใน

เครื่องคอมพิวเตอรแลวทั้งหมด 

3. ในทุกวาระของการประชุมเมื่อมีการเก็บบัตรลงคะแนน ซึ่งจะสรุปผลการลงคะแนนในแตละวาระใหที่

ประชุมรับทราบ หากทานผูถือหุนทานใดสงบัตรลงคะแนนในสวนที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียง เพิ่มเติมภายหลัง บริษัท

จะบันทึกผลคะแนนของทานเปนมติ “เห็นดวย” 

4. ผูถือหุนที่มาลงทะเบียนหลังจากการประชุมเริ่มแลว เจาหนาที่จุดลงทะเบียนจะไมออกบัตรลงคะแนน 

สําหรับวาระการประชุมที่มีการสรุปผลการลงคะแนนตอที่ประชุมเสร็จส้ินแลว 

5. เมื่อจบการประชุมแลว ขอใหทุกทานสงคืนบัตรลงคะแนนในสวนที่เห็นดวยของแตละวาระใหกับเจาหนาที่

ของบริษัท หรือที่จุดลงทะเบียน  

6. สิทธิในการแสดงความเห็น หากผูถือหุนทานใดมีขอคิดเห็นหรือขอซักถาม ใหยกมือขึ้น พรอมแจงชื่อ-

นามสกุล ในกรณีที่เปนผูรับมอบฉันทะใหแจงวารับมอบฉันทะจากผูถือหุนทานใด จากนั้นใหผูถือหุนเสนอขอคิดเห็นหรือ

ขอซักถาม เพื่อใหที่ประชุมรับทราบและตอบขอซักถามดังกลาว 
  

 ประธานฯ กลาวเปดประชุมแลวเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้ 
 

วาระที่ 1  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

ประธานฯ ไดกลาววา ตามที่บริษัทไดเผยแพรขาวใหทราบโดยทั่วกันแลววา ทานพลเอก นฤดล    

เดชประดิยุทธ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดถึงแกกรรมแลว       

ซึ่งจากประวัติการทํางานของทาน ทานไดสรางคุณประโยชนใหแกประเทศชาติอยางมากมาย     

และเมื่อทานใหเกียรติแกบริษัทมารับตําแหนงประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ     

ก็ไดทําคุณประโยชนใหแกบริษัทไวเชนกัน เพื่อเปนการไวอาลัยและเปนการใหเกียรติแกทานเปนครั้ง

สุดทาย จึงขอเรียนเชิญทุกทานลุกขึ้นยืนเพื่อเปนการไวอาลัยใหแกทานพลเอกนฤดล เดชประดิยุทธ

สัก 1 นาที 
 

หมายเหต ุวาระนี้เปนเรื่องแจงเพื่อทราบ จึงไมมีการลงมติ  
 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 
2552 

ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ซึ่ง

ไดจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2552  โดยมีสําเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่สงมาดวย 1 ที่ไดจัดสง

ใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว 
   

มติ  ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ซึ่งไดจัด

ขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2552 ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เห็นดวยคะแนนเสียง  3,863,361,480 เสียง 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมเห็นดวยคะแนนเสียง                   -  เสียง 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน            155,000 เสียง 
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หมายเหต ุในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 7,437,100 หุน นับจํานวนหุนรวมเปน 

3,863,516,480 หุน 
 

วาระที่  3   รับทราบรายงานประจําป 2552 ของคณะกรรมการ  

ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายเริ่ม ใสแจม ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน รายงานผลการ

 ดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2552 ดังที่ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2552 (ในรูปแบบ CD 

ROM) ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้  

 

 

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดําเนินงานของบริษัทในชวงครึ่งปแรกของป 2552 ไดรับผลกระทบจากปจจัยดานราคาสินคาที่มี

การลดลงตั้งแตป 2551 แตในคร่ึงปหลังราคาสินคาในประเทศเริ่มมีเสถียรภาพ ทําใหบริษัทสามารถ

บริหารจัดการสินคาและควบคุมตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในป 2552 บริษัทมีรายไดจาก

การขายจํานวน 3,985.57 ลานบาท ลดลงจากปกอนรอยละ 12.42 อันเปนผลมาจากราคาเฉลี่ยของ

สินคาลดลง อยางไรก็ตามบริษัทมีผลกําไรสุทธิประจําปจํานวน 23.38 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 

111.43 เมื่อเทียบกับปกอน  

งบกําไรขาดทนุ ป 2552 หนวย : ลานบาท 

รายไดจากการขาย 3,985.57 

หัก ตนทุนขาย (4,104.04) 

      ขาดทุน (สวนเพิ่ม) จากมูลคาสินคาลดลง 233.30 

กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน 114.83 

รายไดอื่น 49.05 

หัก คาใชจายในการขายและบริหาร (58.90) 

      ตนทุนทางการเงิน (81.60) 

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 23.38 

หัก ภาษีเงินไดนิติบุคคล - 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 23.38 

อัตราสวนทางการเงิน ป 2552 ป 2551 

อัตรากําไรขั้นตน (%) 2.72 (0.25) 

อัตรากําไรสุทธิ (%) 0.55 (4.40) 

อัตราเงินทุนหมุนเวียน (เทา) 1.89 1.38 

อัตราเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (เทา) 1.12 0.43 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย (วัน) 78 67 

ระยะเวลาเก็บสต็อก (วัน) 48 56 

อัตราสวนหนี้สินตอทุน (เทา) 0.81 1.32 

ระยะเวลาจายหนี้ (วัน) 19 14 
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หมายเหต ุวาระนี้เปนเรื่องแจงเพื่อทราบ จึงไมมีการลงมติ  
 

วาระที่  4  พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

 ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจําป ส้ินสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2552 รายละเอียดปรากฏอยูในงบการเงินของรายงานประจําป 2552 ที่ไดจัดสงให

ผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว และประธานฯ ไดเชิญนายเริ่ม  ใสแจม ผูอํานวยการฝายบัญชี

และการเงินเปนผูแถลงงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท ประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2552 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 
 

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551  
 

            หนวย : ลานบาท 

 ป 2552 ป 2551 

สินทรัพย   

สินทรัพยหมุนเวียน   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 4 16 

เงินลงทุนชั่วคราว 1 2 

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับบริษัทอื่น-สุทธิ 1,034 778 

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับบริษัทที่เกี่ยวของกัน-สุทธิ 0 2 

สินคาคงเหลือ-สุทธิ 124 960 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 590 635 

      รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,753 2,393 

สินทรัพยไมหมุนเวียน   

ลูกหนี้อื่นจากการขอคืนเงินจายลวงหนาคาสินคา 200 0 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 0 207 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 257 288 

ที่ดินที่ไมใชดําเนินงาน-สุทธิ 22 22 

เงินมัดจําจายเพื่อการลงทุน 200 200 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 138 138 

      รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 817 855 

      รวมสินทรัพย 2,570 3,246 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน   

หนี้สินหมุนเวียน   

เงินกูยืมระยะสั้นที่ถึงกําหนดชําระ 220 0 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 341 1,591 

เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 246 170 
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สวนของหนี้สินที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 60 9 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 59 59 

      รวมหนี้สินหมุนเวียน 926 1,829 

หนี้สินไมหมุนเวียน   

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน – สุทธิ 1 0 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน – สุทธิ 222 20 

      รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 223 20 

      รวมหนี้สิน 1,149 1,849 

สวนของผูถือหุน   

ทุนเรือนหุน   

   ทุนจดทะเบียน   

       หุนสามัญ 10,000 ลานหุน มูลคาหุนละ 0.10 บาท 1,000  

       หุนสามัญ 15,000 ลานหุน มูลคาหุนละ 0.10 บาท  1,500 

  ทุนที่ออกและชําระแลว   

       หุนสามัญ 10,000 ลานหุน มูลคาหุนละ 0.10 บาท 1,000 1,000 

สวนเกินมูลคาหุน 572 572 

กําไร (ขาดทุน) สะสม (152) (175) 

      รวมสวนของผูถือหุน 1,420 1,397 

     รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 2,570 3,246 
 

ผูถือหุน   นายฉัตรเฉลิม  องอาจธานศาล ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับเงินมัดจํา
จายเพื่อการลงทุนในบริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท จํากัด (TNP) ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ 16. หนา 24 อยากทราบวา ขณะนี้ทางบริษัทฯ ดําเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแลว กรณี TNP ไดนํา

เครื่องจักรมาค้ําประกัน อยากทราบวาปจจุบัน TNP หรือ RICH เปนผูใชประโยชนกับเครื่องจักร

ดังกลาว และเครื่องจักรดังกลาว Support ตอธุรกิจ RICH มากนอยเพียงใด นอกจากอุปสรรค

ทางดาน Funding แลว ยังมีปญหาทางดานอื่นอีกหรือไม 

กรรมการ นายสมเกียรติ  วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงวา เงินมัดจําจายเพื่อการลงทุน

เปนเงินลงทุนที่บริษัทไดจายลวงหนา เปนสวนหนึ่งของการจายชําระราคาในกรณีที่บริษัทไดเขา

ลงทุนใน TNP ตอไป และบริษัทมีแผนระยะยาวในการที่จะลงทุนใน TNP ตามที่ไดเผยแพรขาวไว  

กรรมการ  นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ไดขอเสริมวา กอนที่จะตอบ

คําถามตอไป ขอแจงใหทราบวา เมื่อวานนี้บริษัทไดรับการอนุมัติสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 

และไดเผยแพรขาวนี้ออกไปสูสาธารณะใหไดรับทราบแลว เพราะฉะนั้น การ Take TNP เขามาคงจะ

ทําไดเสร็จส้ินภายในเดือนพฤษภาคมนี้ ที่ทานผูถือหุนไดถามมาทั้งหมดคงเปนเรื่องการลงทุนใน 

TNP ไมวาจะเปนเรื่องเครื่องจักรที่นํามาเปนหลักประกันไวกับบริษัท ซึ่งเปน Core machine 

(เครื่องจักรหลักที่ใชในการดําเนินธุรกิจ) ของ TNP สําหรับในกรณีที่วาถายังไมสามารถ Take TNP 

ได เครื่องจักรที่เปนหลักประกันนี้จะถูกบริษัทยึด TNP ก็จะไมสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางเต็ม
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ประสิทธิภาพ แตตอนนี้ปญหาไดจบทั้งหมดแลว เพราะวาบริษัทไดรับการอนุมัติการสนับสนุนสินเชื่อ

จากสถาบันการเงินเมื่อวานนี้ 

ผูถือหุน  นายฉัตรเฉลิม  องอาจธานศาล ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดถามตอวา ประมาณเดือน

พฤษภาคมนี้ จะรับรูวา บริษัทได Take TNP เสร็จเรียบรอยใชหรือไม 

กรรมการ  นางสาวอังคกาญจน  ตนัติวิรุฬห กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ตอบคําถามวา ใช  

ผูถือหุน  นายฉัตรเฉลิม  องอาจธานศาล ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดถามตอเรื่องลูกหนี้อื่นจาก

การขอคืนเงินจายลวงหนาคาสินคา ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 12. หนา 22 ปจจุบันได

ขอสรุปเรื่องดังกลาวอยางไรบาง สาเหตุของการยกเลิกสัญญาเพราะอะไร และลูกหนี้ดังกลาวอยูใน

กลุมบริษัทใด 

กรรมการ นายสมเกียรติ  วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงวา สําหรับรายการลูกหนี้อื่นจาก

การขอคืนเงินจายลวงหนาคาสินคาที่เกิดขึ้นถือเปนความโชคดีของบริษัท รายการลูกหนี้นี้เกิดขึ้น

เนื่องจากวาในกลางปกอน บริษัทฯ ไดเขาไปทําสัญญาซื้อขายเศษเหล็กกับ Supplier รายหนึ่งแลวมี

การตกลงราคากัน ภายหลังจากที่เขาทําสัญญากับ Supplier แลว ผลปรากฏวาราคาไดปรับลดลง

ตั้งแตครึ่งปหลังของป 51 ทําใหบริษัทไดพยายามเจรจาที่จะไมรับสินคาเขามา เพราะวาถารับ

สินคาเขามาหมายถึงวา บริษัทจะตองรับรูผลขาดทุนมากขึ้นไปอีกประมาณหลายรอยลานบาท โดย

มูลคาตามสัญญาประมาณ 1,700 กวาลาน ทางบริษัทเองไดใชความพยายามในการที่จะเจรจากับ 

Supplier เพื่อที่จะไมใหเกิดผลกระทบกับทางบริษัท ทางผูขายเองก็พยายามใหความชวยเหลือ โดย

ยังไมสงสินคาตามคํารองขอของบริษัท จนในที่สุดบริษัทไดขอยกเลิกสัญญาซื้อขาย และเงินที่จาย

ลวงหนาไปขอใหคืนแกบริษัทดวย ซึ่ง Supplier เองก็ยินยอมและไดขอทยอยคืนเงินดังกลาว ทาง

บริษัทเห็นวาในเมื่อ Supplier ยินดีใหความชวยเหลือบริษัท การที่ Supplier จะทยอยคืนเงินใหแก

บริษัท เห็นวาไมนาจะเปนปญหาอะไร ก็เลยตกลงที่จะใหทยอยคืนเงินให ซึ่งจากการเจรจาคือ 

Supplier จะทยอยคืนเงินดังกลาวใหหมดภายในปนี้   

ผูถือหุน  นายฉัตรเฉลิม  องอาจธานศาล ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดถามตอเรื่องลูกหนี้การคา

และตั๋วเงินรับบริษัทอื่น ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 8. หนา 19-20 อยากทราบวา ปจจุบันนี้

บริษัทยังคงคาขายกับกลุมบริษัทดังกลาวหรือไม และคาดวาจะชําระครบเมื่อใดสําหรับลูกหนี้ที่เกิน

เครดิตเทอม 181-365 วัน ซึ่งมียอดจํานวน 226.56 ลานบาท 

กรรมการ นายสมเกียรติ  วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงวา ในสวนของลูกหนี้ที่เกิน 6 

เดือนขึ้นไป เกิดจากลูกหนี้รายหนึ่งที่เปน Supplier ที่จัดหาวัตถุดิบใหแกบริษัท และยังคงคาขายอยู

ตามปกติ เนื่องจากวาลูกหนี้รายดังกลาวเปน supplier ที่ทางบริษัทยังมีความจําเปนที่จะตองซื้อ

วัตถุดิบและเปนผูผลิตเหล็กรอนชนิดมวนรายใหญ อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการเจรจาขอใหทยอย

ลดชําระหนี้ในสวนนี้ ซึ่งปจจุบันไดมีการทยอยลดหนี้ลงมาเรื่อยๆ คาดวาในสวนนี้คงจะจบไดภายใน

ปนี้ 

ผูถือหุน  นายฉัตรเฉลิม  องอาจธานศาล ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดถามตอเรื่องเงินค้ําประกัน

การสั่งซื้อสินคา ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในขอ 17. หนา 26 สาเหตุของการยกเลิกการทํา

ธุรกรรมดังกลาวมีสาเหตุจากอะไรบาง และมีผลกระทบตอการผลิตของทางบริษัทมากนอยเพียงใด 

เมื่อยกเลิกไปแลวทางบริษัทไดจัดหาสินคาจากแหลงใดเพิ่มเติมหรือทดแทนบาง 
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กรรมการ  นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ไดชี้แจงวา สําหรับรายการ

นี้ โดยปกติของธุรกิจเหล็กนั้น Demand มักจะ over Supply ในสถานการณปกติ เพราะฉะนั้น 

โดยทั่วไปแลวลูกคาทุกรายจะตองจายเงินมัดจําไวใหกับ Supplier ซึ่ง Supplier รายนี้ เมื่อ 2 ปกอน

เปน Supplier รายใหญสําหรับบริษัท เพราะฉะนั้น เงินกอนนี้ที่บริษัทไดวางประจํากับ Supplier ไว

นานแลว มาชวงหลัง Supplier ไดรับสินคาจากโรงงานเพื่อมาสงตอใหกับบริษัทนอยมาก บริษัทจึง

เรียกคืนเงินกอนนี้ ซึ่ง Supplier ไดทยอยสงคืนใหเดือนละ 10 ลานบาท ซึ่งคาดวาไมเกินเดือน

สิงหาคมนี้ ก็จะเสร็จส้ิน และในกรณีที่ Supplier รายนี้ไมสามารถจัดหาสินคาให บริษัทจะทําอยางไร

ตอไป ขณะนี้บริษัทไดหา Supplier รายใหมมาชวยเสริมจุดนี้ไวหลายราย เพราะฉะนั้นจะไมมี

ผลกระทบ 

ผูถือหุน  นายฉัตรเฉลิม  องอาจธานศาล ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดถามตอวา จบประมาณ

เดือนสิงหาคมของปนี้ ใชหรือไม 

กรรมการ  นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ตอบคําถามวา ใช  
 

เมื่อไมมีคําถามจากผูถือหุนแลว ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไร

ขาดทุนของบริษัทฯ ประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่เสนอขางตน 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจําป ส้ินสุด      

วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ดวย

คะแนนเสียงดังนี้ 
 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เห็นดวยคะแนนเสียง  3,863,781,680 เสียง 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมเห็นดวยคะแนนเสียง                   -  เสียง 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน            305,000 เสียง 
 

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 570,200 หุน นับจํานวนหุนรวมเปน 

3,864,086,680 หุน 
 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติ งดจายเงินปนผล และงดจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายประจําป 
2552 

 ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งดจายเงินปนผล และงดจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองตาม

กฎหมายประจําป 2552 และไดเชิญนายสมเกียรติ วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ เปนผู

ชี้แจงเหตุผลเกี่ยวกับการงดจายเงินปนผล และงดจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายประจําป 

2552 ดังนี้ 

 บริษัทไดกําหนดนโยบายการจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได

นิติบุคคล และสํารองตามกฎหมาย อยางไรก็ตาม บริษัทอาจกําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรา

นอยกวาอัตราที่กําหนดขางตนได โดยขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานฐานะการเงิน สภาพคลองความ

จําเปนในการใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน การขยายธุรกิจ และปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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ในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด มาตรา 115 กําหนดใหการ

จายเงินปนผลตองจายจากเงินกําไรเทานั้น ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิให

จายเงินปนผล และมาตรา 116 กําหนดวา บริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุน

สํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) 

จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากผลการดําเนินงาน

ประจําป 2552 และฐานะการเงินที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต สําหรับป ส้ินสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยูจํานวน 151,562,427.07 บาท ดังนั้น บริษัท

จึงไมสามารถจัดสรรกําไรเพื่อจายเงินปนผลและเงินสํารองตามกฎหมายประจําป 2552 ได 
 

ผูถือหุน  ผูรับมอบฉันทะจากนายจตุพร  วงศทองสรรค ไดสอบถามวา เนื่องจากทางบริษัทไมมีการจายเงินปน

ผลประมาณ 2 ปแลว อยากเรียนถามวา บริษัทเองมีแนวโนมที่จะทํากําไรหรือไมในปนี้ และสามารถ

ที่จะจายเงินปนผลไดหรือไม หรือมีวิธีการดําเนินการทางบัญชีอยางไรที่จะทําใหผูถือหุนที่อยูในที่นี้ได

กลับไปไดรับเงินปนผลในปถัดไป 

กรรมการ นายสมเกียรติ  วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดกลาววา ขอบคุณสําหรับคําถาม เปน

คําถามที่ดีมาก เปนคําถามที่เปนประโยชนตอทานผูถือหุน จริงๆ แลว ตามคําถามที่ถามมาในแงของ

หลักการทางบัญชี สามารถกระทําได ในกรณีนี้ตัวเลขที่ปรากฏบริษัทมีขาดทุนสะสมอยูที่ 151.56 

ลานบาท แตในขณะเดียวกันจะเห็นวาในสวนของผูถือหุนของบริษัท มีสวนเกินมูลคาหุนอยู 572 

ลานบาท ตรงสวนนี้เองในทางบัญชีแลวสามารถที่จะนําสวนเกินมูลคาหุนมาหักขาดทุนสะสมได แต

ทั้งนี้ทั้งนั้นจะตองนําเรื่องดังกลาวเขาสูที่ประชุมของผูถือหุน เพื่อที่จะพิจารณานําสวนเกินมูลคาหุนนี้

มาชดเชยผลขาดทุนสะสม และจะตองนําเขาสูที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณา ถาเปนไปไดจะนําเขา

ประชุมวิสามัญผูถือหุนในครั้งตอไป 

ผูถือหุน  ผูรับมอบฉันทะจากนายจตุพร  วงศทองสรรค ไดเสนอวา ครั้งตอไปควรจะนําเรื่องนี้เขาประชุมดวย 

กรรมการ นายสมเกียรติ  วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดกลาววา ในสวนของคณะกรรมการ

ขอรับคําแนะนําตรงนี้เขาสูที่ประชุมของคณะกรรมการ หลังจากนั้นจะนําเขาที่ประชุมวิสามัญผูถือ

หุน เพื่อพิจารณาอนุมัตินําสวนเกินมูลคาหุนที่มีอยูลดสวนที่ขาดทุนสะสมลงเต็มจํานวน เมื่อ

ดําเนินการอยางนี้ได ถาในปนี้ผลการดําเนินงานมีกําไรสุทธิ ในปหนาจะสามารถพิจารณาจายเงิน

ปนผลใหแกผูถือหุนได   

ผูถือหุน  ผูถือหุน ไดถามวา จะขอมติที่ประชุมในครั้งนี้เลยไดหรือไม 

กรรมการ นายสมเกียรติ  วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดกลาววา ทางคณะกรรมการได

พิจารณาแลว เนื่องจากงบการเงินประจําปยังไมผานการอนุมัติจากผูถือหุน เพราะฉะนั้น เมื่องบ

การเงินยังไมผานการอนุมัติ ก็ตองผานการอนุมัติจากผูถือหุนกอน จึงจะสามารถนํากลับไป

ดําเนินการตอไปได 

ผูถือหุน  ผูถือหุน ไดถามวา ถาอยางนั้นเปนผลดีกับผูถือหุน ผูบริหารก็นาจะดําเนินการเลย 

กรรมการ  นายสมเกียรติ  วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงวา บริษัทเองมีความประสงคจะ

ดําเนินการในเรื่องนี้เหมือนกัน แตติดขอจํากัดทางกฎหมาย จะตองใหผูถือหุนเปนผูอนุมัติ 
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ประธานฯ นายสุรพงษ  ชูรังสฤษฎิ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ไดเสริมวา ทาง

คณะกรรมการและผูบริหาร ก็ตองการจะดําเนินการใหโดยเร็ว แตเนื่องจากมีขั้นตอนกํากับไว ซึ่งตอง

ขออนุมัติจากผูถือหุนกอน และคงจะตองมีการประชุมผูถือหุนอีกครั้ง จึงจะดําเนินการทางบัญชีได  

กรรมการ  นายสมเกียรติ  วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงวา ขอเรียนวาในสวนนี้เปนสวน

ของผูถือหุนโดยตรง ทางคณะกรรมการจึงไมสามารถดําเนินการอะไรโดยพลการได จึงตองนําเสนอ

ขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

ผูถือหุน  นายประสิทธิ์  วงศเลิศนิรันดร ไดถามวา สมมติวาผลประกอบการป 53 ถาติดลบแลวนําสวนเกิน

มูลคาหุนไปลบ ทําใหไมมีขาดทุนสะสมแลว จะตองรอผลประกอบการของป 53 ถาป 53 ไมไดกําไร

จะมีเงินปนผลหรือไม 

กรรมการ  นายสมเกียรติ  วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงวา ตามที่ไดแถลงไวในขอเท็จจริง

และเหตุผลตามมาตรา 115 กําหนดใหการจายเงินปนผลตองจายจากเงินกําไรเทานั้น ในกรณีที่

บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหจายเงินปนผล หมายความวา ในป 53 ถามีผลเปนขาดทุน

ก็ไมสามารถที่จะจายเงินปนผลได 

ผูถือหุน  นายสามารถ  แซอุง ไดใหความเห็นและสอบถามวา ในกรณีบริษัทมหาชนเทาที่พบเห็นในที่ประชุม 

คือ ถาบริษัทยังมีขาดทุนอยูไมสามารถจายเงินปนผลได ซึ่งเปนกฎของทางตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยอยูแลว แตถาบริษัทหรือคณะผูบริหารมีความสามารถที่จะทําใหเกิดกําไร ถาสมมุติวาป

นี้มีกําไร 200 ลานบาท จะไปหักลบโดยอัตโนมัติใชหรือไม คือเปนความคิดที่วา ถาป 53 ถาบริษัท

เกิดเหล็กขึ้นเหมือนทอง แลวอยูๆ มีเหล็กตุนอยูในสต็อกแลวมีกําไรขึ้นมา 200-300 ลานบาท คิดวา

จะจายเงินปนผลไดทันทีเลยใชหรือไม เนื่องจากหลายบริษัทก็ใชกฎนี้ แลวเวลาจะเปนเครื่องพิสูจน

วา RICH แปลวา รวย ซึ่งตนเองยังรออยู  

กรรมการ  นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ไดกลาววา ทีมคณะ

ผูบริหารตองขอบคุณทานผูถือหุนมาก ทีมผูบริหารตองถือวาเปนคําอวยพร ในปนี้เปนไปไดวาอาจมี

กําไร 100-200 ลานบาท เหตุผลเนื่องจากวา ชวงนี้ตามที่ทานไดบอกวาราคาขึ้นเหมือนทอง ขณะนี้

เปนจังหวะที่ราคาขึ้น แตตามที่ไดเรียนไวตั้งแตปที่แลววา ถาราคาผันผวนผูบริหารไมชอบ เพราะวา

บริหารลําบาก แตจากการที่เจ็บปวดจากประสบการณมา 2 ป ตอนนี้บริหารอยางรัดกุมมากขึ้น ชวง

นี้ราคาขึ้นก็ตองดูแลจัดการเรื่องสต็อก เพราะฉะนั้น เรื่องกําไรที่จะหวือหวาอาจจะไมมี แตถาจะบอก

วาขาดทุนอยางปที่แลวก็คงไมเกิด ในสวนของนโยบายการจายเงินปนผล ถาขาดทุนไมสามารถ

จายเงินปนผลได แตถา ณ วันนี้ที่แจงวาจะดําเนินการขอมติที่ประชุมอีกครั้งที่จะลางขาดทุนสะสมไป 

เทากับวาจะไมมีขาดทุนสะสมแลว เมื่อไมมีขาดทุนสะสม ในปนี้ถาบริษัททํากําไรไดก็จะสามารถ

จายเงินปนผลได 

กรรมการ  นายสมเกียรติ  วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดเสริมวา บริษัทสามารถจายเงินปน

ผลได แตจายตามนโยบายการจายเงินปนผล คือ ไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี

เงินไดนิติบุคคล หมายถึงวา ปหนากําไรเทาไร ก็สามารถกําหนดจายไดตามนโยบายของบริษัทที่

กําหนดไว 

ผูถือหุน  ผูถือหุน ไดถามวา สวนเกินมูลคาหุน หมายความวาอยางไร 



 10

กรรมการ  นายสมเกียรติ  วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงวา สวนเกินมูลคาหุนเกิดขึ้น

เนื่องจากการขายหุนในราคาที่สูงกวามูลคาที่ตราไว หรือ Par value ในชวงที่บริษัทเสนอขาย IPO 

และเพิ่มทุนใหแกผูถือหุน เงินสวนที่สูงกวาจะอยูในสวนเกินมูลคาหุน ทําใหฐานะการเงินของบริษัท

เขมแข็งขึ้น 
 

 เมื่อไมมีคําถามจากผูถือหุนแลว ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ งดจายเงินปนผล 

และงดจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายประจําป 2552 ตามที่เสนอขางตน 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติ งดจายเงินปนผล และงดจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองตาม

กฎหมายประจําป 2552 ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เห็นดวยคะแนนเสียง  3,870,772,380 เสียง 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมเห็นดวยคะแนนเสียง                   -  เสียง 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน         1,805,000    เสียง 
 

หมายเหต ุในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 8,490,700 หุน นับจํานวนหุนรวมเปน 

3,872,577,380 หุน 
 

วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแตงตั้งกรรมการเพิม่ 
2 ทาน  

ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ 

และแตงตั้งกรรมการเพิ่ม 2 ทาน และไดเชิญนายสมเกียรติ วงศาโรจน กรรมการและกรรมการ

ผูจัดการเปนผูเสนอรายละเอียดตามวาระ  ดังนี้   

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา กระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทไมไดผาน

คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปจจุบัน บริษัทยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตาม 

คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ 

ประสบการณ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ

บริษัทในชวงที่ผานมา 

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ไดประกาศเชิญใหผูถือหุนรายยอยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นวา

มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท รวมทั้งการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา

บรรจุเปนวาระการประชุม ในชวงระหวางวันที่ 10 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2552 ผานระบบขาว

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท ซึ่งปรากฏวา ไมมีผูถือหุน

รายใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเขาเปนกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุน

ครั้งนี้ 

นิยามกรรมการอิสระ บริษัทฯ ไดกําหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” เทากับขอกําหนดขั้นต่ําของ

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่ง

ที่สงมาดวย 3 
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6.1  พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 18 กําหนดให “ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งให

กรรมการออกจากตําแหนงอยางนอย 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหเปนสามสวนไมได

ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 

กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให

ใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผู

ออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได” โดย

กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้ ไดแก 

1. ผศ.ดร.อภิชา  บุญภัทรกานต กรรมการอิสระ 

2. นายฤทธิรงค  อินทรจินดา  กรรมการ 

3. นายธีระ  ผลเจริญสุข  กรรมการ 

สําหรับกรรมการที่ตองออกตามวาระทั้ง 3 ทานดังกลาว เปนผูมีความรูความสามารถ 

รวมกันกํากับดูแลกิจการอยางเขมแข็ง และอุทิศเวลาในการเขารวมประชุม รวมทั้งมีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอบริษัทอยางเต็มที่ตลอดระยะเวลาในการดํารงตําแหนง จึง

เห็นสมควรแตงตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท

ตอไปอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และประวัติการเขารวมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่สง

มาดวย 4) 
 

พิธีกร  พิธีกร แจงวา ไดรับขอความที่เปนคําถามจากผูถือหุนวา ทําไมนับคะแนนไดเร็ว และพิธีกรทราบผล

คะแนนไดอยางไร ซึ่งพิธีกรไดชี้แจงวา เจาหนาที่นับคะแนนจะอยูที่โตะดานหลังของหองประชุม เมื่อ

รวมผลคะแนนเรียบรอยแลว เจาหนาที่จะพิมพคะแนนลงในคอมพิวเตอร เพื่อสงผลคะแนนทาง

จอคอมพิวเตอรใหพิธีกรทราบ (คอมพิวเตอรระหวางเจาหนาที่นับคะแนนกับพิธีกรเชื่อมตอกัน) เมื่อ

พิธีกรทราบผลคะแนนทางหนาจอคอมพิวเตอร จะสามารถประกาศคะแนนไดทันที โดยที่ไม

จําเปนตองมีเจาหนาที่เดนิรับ-สงคะแนน  

กรรมการ นายสมเกียรติ  วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา เมื่อปที่แลวก็ไดมี

คําถามเชนนี้ เนื่องจากบริษัทไดใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการทํางาน เพื่อใหการประมวลผลคะแนน

เปนไปดวยความรวดเร็ว และการประชุมผูถือหุนดําเนินไปดวยความเรียบรอย     
 

1. ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง ผศ.ดร.อภิชา  บุญภัทรกานต กรรมการที่ออก

ตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอขางตน 
 

มต ิที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติอนุมัติแตงตั้ง ผศ.ดร.อภิชา  บุญภัทรกานต กรรมการที่ออก
ตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เห็นดวยคะแนนเสียง  3,887,272,380 เสียง 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมเห็นดวยคะแนนเสียง                   -  เสียง 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน            305,000    เสียง 
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หมายเหตุ ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 15,000,000 หุน นับจํานวนหุนรวม

เปน 3,887,577,380 หุน 
 

2. ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง นายฤทธิรงค  อินทรจินดา กรรมการที่ออก

ตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอขางตน 
 

มติ ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติอนุมัติแตงตั้ง นายฤทธิรงค  อินทรจินดา  กรรมการที่ออก

ตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เห็นดวยคะแนนเสียง  3,885,772,380 เสียง 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมเห็นดวยคะแนนเสียง               1,500,000   เสียง 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสยีงลงคะแนน            305,000    เสียง 
 

3. ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง นายธีระ ผลเจริญสุข กรรมการที่ออกตาม

วาระกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอขางตน 
 

มติ ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติอนุมัติแตงตั้ง นายธีระ ผลเจริญสุข กรรมการที่ออกตาม

วาระกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เห็นดวยคะแนนเสียง  3,885,772,380 เสียง 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมเห็นดวยคะแนนเสียง                   -  เสียง 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน         1,805,000    เสียง 
 

6.2  พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการเพิ่ม 2 ทาน 
    1.  ดร. ณคุณ  ธรณีนิติญาณ เปนกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

เนื่องดวย พลเอกนฤดล  เดชประดิยุทธ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

ซึ่งเปนกรรมการอิสระของบริษัทถึงแกกรรม และคณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตั้งนายสุรพงษ      

ชูรังสฤษฏิ์ เปนประธานกรรมการตรวจสอบ แตอยางไรก็ตาม สัดสวนของกรรมการอิสระไมครบตาม

หลักเกณฑที่ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด  คณะกรรมการบริษัทจึงไดพิจารณา  

สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งเห็นวา ดร. ณคุณ ธรณีนิติญาณ เปนผูที่มีคุณสมบัติครบ

ตามขอกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรแตงตั้ง  

ดร. ณคุณ  ธรณีนิติญาณ เปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพิ่ม 1 ทาน (รายละเอียด

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 5) ซึ่งในวันนี้ไดเชิญ ดร. ณคุณ ธรณีนิติญาณ มาแสดงตัวตอผูถือหุนดวย 

 

ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ เปนกรรมการอิสระ

และกรรมการตรวจสอบ เพิ่ม 1 ทาน ตามที่เสนอขางตน 
 

มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติอนุมัติแตงตั้ง ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ เปนกรรมการอิสระ

และกรรมการตรวจสอบ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
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  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เห็นดวยคะแนนเสียง  3,886,552,380 เสียง 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมเห็นดวยคะแนนเสียง                   -  เสียง 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน         1,805,000    เสียง 
 

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 780,000 หุน นับจํานวนหุนรวมเปน 

3,888,357,380 หุน 
 

    2.  ดร. ปฤษฎางค  สกลผดุงเขตต เปนกรรมการ 
เนื่องจากในป 2553 คาดวาจะมีการขยายตัวในภาคธุรกิจกอสราง จึงมีความจําเปนที่

จะตองมีผูที่มีความรูความสามารถในการใหคําแนะนํา และบริหารกิจการ  ดร.ปฤษฎางค สกลผดุง

เขตต เปนผูที่มีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ และประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของ และเปน

ประโยชนกับการดําเนินงานของบริษัท  จึงเห็นสมควรแตงตั้งเปนกรรมการเพิ่มอีก 1 ทาน 

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 5) ซึ่งในวันนี้ไดเชิญ ดร.ปฤษฎางค สกลผดุงเขตต มาแสดง

ตัวตอผูถือหุนดวย 
 

ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง ดร.ปฤษฎางค สกลผดุงเขตต เปนกรรมการ เพิ่ม

อีก 1 ทาน ตามที่เสนอขางตน 
 

มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติอนุมัติแตงตั้ง ดร.ปฤษฎางค สกลผดุงเขตต เปนกรรมการ  
ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เห็นดวยคะแนนเสียง  3,886,552,380 เสียง 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมเห็นดวยคะแนนเสียง                   -  เสียง 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน         1,805,000    เสียง 
 

วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2553 

ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2553 และไดเชิญนาย

สมเกียรติ วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการเปนผูรายงานการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

สําหรับป 2553  ดังนี้ 

ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 16 กําหนดใหกรรมการมีสิทธิไดรับบําเหน็จกรรมการ และคาตอบแทน

กรรมการ ซึ่งสุดแลวแตที่ประชุมผูถือหุนจะกําหนด 

คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ไดแก คา

เบี้ยประชุม โบนัสตอบแทนจากการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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   (หนวย : บาท) 

คาตอบแทน ป 2553 (ปที่เสนอ) ป 2552 (ปที่ผานมา) ผลตาง เพิ่ม (ลด) 

คณะกรรมการบริษัท    

  1. คาเบีย้ประชมุ     

    - ประธานกรรมการ    20,000 บาท / คร้ัง  20,000 บาท / คร้ัง  - 

    - รองประธานกรรมการ    15,000 บาท / คร้ัง  -  15,000 บาท / คร้ัง 

    - กรรมการ                 10,000 บาท / คร้ัง  10,000 บาท / คร้ัง  - 

  2. โบนัสจากการปฏิบัติงาน 

 

รอยละ 10 ของเงนิปนผลป 53 

แตไมเกิน 7 ลานบาท 

รอยละ 10 ของเงนิปนผลป 52 

แตไมเกิน 5 ลานบาท 

2 ลานบาท 

คณะกรรมการชดุยอย    

  คณะกรรมการตรวจสอบ    

  คาเบีย้ประชุม     

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / คร้ัง 20,000 บาท / คร้ัง  - 

   - กรรมการตรวจสอบ                 10,000 บาท / คร้ัง  10,000 บาท / คร้ัง  - 

หมายเหต ุ 1. คาเบี้ยประชุมจะไดรับเฉพาะกรรมการที่เขารวมประชุม 
   2. กรรมการที่เปนผูบริหารจะไมไดรับคาเบี้ยประชุม 

 

ทั้งนี้ หลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย พิจารณาจากผลประกอบการ

บริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย และเปรียบเทียบคาตอบแทนกับธุรกิจประเภทเดียวกันและมี

ขนาดใกลเคียงกัน 
 

ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2553 ตามที่

เสนอขางตน 
 

มติ ที่ประชุมผูถือหุนลงมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2553 ตามความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เห็นดวยคะแนนเสียง  3,887,672,380 เสียง 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมเห็นดวยคะแนนเสียง                   -  เสียง 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน         1,805,000    เสียง 
 

หมายเหต ุในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 1,120,000 หุน นับจํานวนหุนรวมเปน 

3,889,477,380 หุน 
 

วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับป 2553 และกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชี 

 ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับป 2553 และกําหนดคาตอบแทนการ

สอบบัญชี และไดเชิญนายสมเกียรติ วงศาโรจน กรรมการผูจัดการเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการ

แตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับป 2553 และกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชี ดังนี้ 
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 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้ง

ผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป และ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มีประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 ใหบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชีทุก 5 ป โดยบริษัทสามารถแตงตั้ง

ผูสอบบัญชีรายใหมที่สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผูสอบบัญชีรายเดิมก็ได  
  

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรที่จะแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก บริษัท 

เอส .เค. แอคเคานแตนท  เซอรวิสเซส  จํากัด ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 

เปนผูสอบบัญชีประจําป 2553 ตามรายชื่อ ดังนี้ 

   1. นายนริศ เสาวลักษณสกุล     ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 

          (เปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ประจําป 2552 - 1 ป) 

     2. นายอําพล จํานงวัฒน         ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 

     3. นางสาววรรญา พุทธเสถียร   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4387  
 

ทั้งนี้  ไดเสนอใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงิน

ของบริษัท โดยผูสอบบัญชีที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธหรือมีสวนได สวนเสียกับบริษัท บริษัท

ยอย บริษัทรวม  ผูบริหาร ผูถือหุนใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด และกําหนด

คาตอบแทนการสอบบัญชีประจําป 2553 จํานวนเงินทั้งส้ินไมเกินปละ 965,000 บาท และคาใชจาย

อื่นในการสอบบัญชี เชน คาสอบทานงบการเงินภาษาอังกฤษ คาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง คาที่

พัก ในการตรวจสอบบัญชี และสังเกตการณตรวจนับสินคาคงเหลือ ตามจํานวนที่เกิดขึ้นจริง (ถามี) 

รวมถึงกรณีที่บริษัทไดลงทุนในบริษัทยอยและจะตองจัดทํางบการเงินรวมและงบกระแสเงินสดรวม 

ใหกําหนดคาสอบทานงบการเงินรวมและงบกระแสเงินสดรวมไตรมาสละ 30,000 บาท (ขอมูล

ประกอบการพิจารณากําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 6)  
 

ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับป 2553 และกําหนด

คาตอบแทนการสอบบัญชีตามที่เสนอขางตน 
 

มติ ที่ประชุมผูถือหุนลงมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับป 2553 และกําหนดคาตอบแทนการ

สอบบัญชี ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ดวยคะแนนเสียง

ดังนี้ 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เห็นดวยคะแนนเสียง  3,887,672,380 เสียง 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมเห็นดวยคะแนนเสียง                   -  เสียง 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน         1,805,000    เสียง 
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วาระที่ 9   พิจารณาเรื่องอื่น ๆ  

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามเพิ่มเติม ซึ่งมีผูซักถาม ดังนี้ 

ผูถือหุน  นายฉัตรเฉลิม  องอาจธานศาล ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดกลาวชมเชยบริษัท        

ในเรื่องของการจดบันทึกการประชุมที่คอนขางดีมาก และขอขอบคุณพิธีกรที่ประกาศคะแนนชัดเจน

ดี และไดสอบถามถึงการบันทึกวีดีโอของบริษัทวามีการเปดเผยใหแกผูถือหุนที่สนใจหรือไม 

เนื่องจากเห็นวามีผูถือหุนหลายทานไมไดเขารวมประชุม 

กรรมการ นายสมเกียรติ  วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงวา บริษัทไดบันทึกวีดีโอและนํา

เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท ซึ่งในปที่แลว ๆ มา ก็ไดเผยแพรไว 

กรรมการ  นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ไดกลาวขอบคุณสําหรับคํา

ชมเชย ซึ่งเปนส่ิงที่มีคาและเปนกําลังใจใหกับทีมงานทุกคน  

ผูถือหุน  ผูถือหุน ไดกลาววา ตนเองไดมารวมประชุมครั้งนี้เปนครั้งที่ 2 ปที่แลวจัดที่โรงแรมมณเฑียร ริเวอร

ไซด ครั้งนี้ที่โรงแรมแมน้ํา รามาดาพลาซา ยอมรับวาผูถือหุนยังเหนียวแนนเหมือนเดิม เทาที่สังเกตุดู

จะไมซีเรียสเทาปที่แลว และขอชื่นชมการบริหารงาน ถึงแมวากําไรจะอยูที่ 23 ลานบาท เพราะเปน

สัญญาณที่ดี หมายถึงแนวโนมผลประกอบการในปนี้จะดีขึ้นดวยโครงสรางการบริหารงาน และมี

กรรมการทานใหม ๆ ที่มีความรูเขามา ทําใหเห็นถึงความตั้งใจจริงที่จะทําใหบริษัทไปได หลายคนคง

จะอึดอัดวามูลคาหุนปที่แลว 7-8 สตางค เมื่อวานปดที่ 9 สตางค และจากมูลคาของจํานวนผูถือหุน

ที่เขามาประชุมวันนี้ 3,800 ลานหุน นอยกวาปที่แลวประมาณ 100 กวาลานหุน แตปที่แลวนอยกวา

ปกอนหนานี้ซึ่งมีจํานวน 2,000 กวาลานหุน หมายถึงตอนนี้เริ่มอยูตัวแลว ผมใหขอสังเกตวา ถาวัน

ใดผูถือหุนที่นี่มาเขารวมประชุม 5,000 กวาลานหุน RICH จะไมต่ํากวา 25-30 สตางค ซึ่งเชื่ออยาง

นั้น และขอใหกรรมการเสนอแนวทางหรือแสดงวิสัยทัศนของทานวาในป 53 นี้ ทานจะนําพาบริษัท

ไปในทิศทางใดและแนวโนมในป 53 เปนอยางไร โดยสวนตัวเชื่อวาดี ถามวาในไตรมาสที่ 1 บริษัทมี

ยอดขายสูงกวาปที่แลวหรือไม ซึ่งสวนตัวเชื่อวาสูงกวา เพราะเศรษฐกิจเปนไปในทิศทางแบบนั้น 

ถึงแมวาขณะนี้บานเมืองจะไมปกติสุข ก็เชื่อวายอดขายในป 53 ของบริษัทจะตองดีกวาปที่แลว   

ประธานฯ นายสุรพงษ  ชูรังสฤษฎิ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ไดชี้แจงเกี่ยวกับหุน

วา หุนมีอยู 2 สวน คือ ราคาหุน กับ มูลคาหุน ราคาหุนในตลาดนั้นมีปจจัยหลายอยาง บริษัทไมไดมี

เจตนาที่จะไปทําราคาใหผิดเพี้ยนไปจากปกติ แตม่ันใจวาทางบริษัทจะสามารถสรางมูลคาหุนที่ทาน

ผูถือหุนถืออยู ใหมีความมั่นคงและมีมูลคาสูงขึ้น สวนราคาหุนไมไดมาจากปจจัยจากสายงาน

บริหาร และขอใหม่ันใจผูบริหารของบริษัท สําหรับตนเองเปนกรรมการของบริษัทมาหลายป และ

เลือกเปนกรรมการที่บริษัทนี้เพียงแหงเดียว ถึงแมวาจะเคยไดรับเชิญจากบริษัทหลายแหงใหไปเปน

กรรมการ เนื่องจากเคยไปเปนวิทยากรเกี่ยวกับ Internal control ที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เพราะวามั่นใจในทีมผูบริหารที่มีความตั้งใจจริง เทาที่ผานมา ทุกครั้งที่มีการพิจารณาเรื่องตาง ๆ 

ประธานกรรมการบริหาร และทีมผูบริหาร รวมทั้งคณะกรรมการ ไมเพียงแตจะคํานึงถึงผลประโยชน

ของบริษัทหรือคณะกรรมการเทานั้น ยังคํานึงถึงทานผูถือหุนเปนหลักดวย และเชื่อม่ันวามูลคาหุน

และธุรกิจของบริษัทจะไปไดดี และขอเชิญประธานกรรมการบริหารไดกลาวถึงแนวทางของบริษัทวา

จะไปในทิศทางใดบาง 
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กรรมการ  นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ไดกลาววา วันที่ 30 

เมษายน ปที่แลว เราไดเจอกัน จําไดวาชวงนั้นประเทศไทยมีปญหาเรื่องการปดสนามบิน เรื่อง

แฮมเบอรเกอรไครซิส รวมทั้งปจจัยอื่นตางๆ มากมาย ซึ่งตองเรียนวาชวงนั้นหนักใจมากวา จะนําพา

องคกร และจะตอบแทนทานผูถือหุนผูมีพระคุณไดอยางไร ในปที่แลวจํานวนทานผูถือหุนที่เขารวม

ประชุมก็มาประมาณนี้ มาใหกําลังใจทีมงานของบริษัท เพราะฉะนั้น วันนั้นคิดแตวายังไงก็ตองฝา

ฟนไปใหได และวันนี้ที่งบการเงินไดแสดงตัวเลขออกมา ตนเองถือวาเปนที่นาพอใจ ปที่แลวบริษัท

ประสบกับสภาวะเรื่องของราคาที่สต็อกเขามา ในชวงไตรมาส 1 และ 2 ซึ่งยังขาดทุนอยู 70 กวาลาน

บาท ในไตรมาส 3 และ 4 บริษัทไดปรับกลยุทธทําใหตัวเลขนั้นตีกลับมา ทําใหมีกําไร 20 กวาลาน

บาท ทานผูถือหุนลองคิดดูวา สถานการณของปที่แลวซึ่งลําบากมาก และไมไดมีปญหาเฉพาะแคใน

ประเทศเทานั้น แตรวมถึงทั่วโลก บริษัทยังสามารถฝาฟนมาได ณ วันนี้สถานการณของทั่วโลก

อาจจะยังไมหยุดนิ่งดีนัก ยังมีเกิดที่แถบยุโรปบาง แตโดยภาพรวมของอาเซียนดีขึ้น ประเทศไทย

อาจจะเสียเปรียบบาง เพราะมีเรื่องของการเมือง แตอยางไรก็ตาม เรื่องของการเมืองก็ตองจบ ชีวิต

ยังตองดําเนินตอไป เรื่องของภาคกอสราง ทางธนาคารเองเริ่มใหน้ําหนักกับภาคธุรกิจกอสราง และ 

Mega Project ตาง ๆ ตอนนี้เริ่มตนแลว ถึงแมวาจะมีเรื่องของการเมือง แตโครงการตาง ๆ ยังคงตอง

ดําเนินการตอไป ปจจุบันนี้ถนนหลายสายเริ่มปดบางเลน เพื่อที่จะเริ่มกอสรางรถไฟฟาสายสีตาง ๆ 

ทางบริษัทเองก็จะเร่ิมทยอยสงมอบสินคาตั้งแตเดือนพฤษภาคมนี้เปนตนไป และตามที่ไดแจงขาวดี

ใหกับทานผูถือหุนไดทราบวาโรงงานเสาเข็ม (TNP) จะเขามาเปนสวนหนึ่งภายใตรมของ Rich Asia 

แลว ซึ่งตรงนี้จะทําใหรายไดของบริษัทจะรับรูบางสวนประมาณไตรมาส 2 เปนตนไป และจะรับรู

เต็มที่ในไตรมาส 3 รวมทั้งอาเซียนไดเริ่มปรับตัวแลว ไมวาจะเปนอินโดนีเซีย หรือเวียดนาม ก็ยังไม

หยุดการเจริญเติบโต คือ โลกของเราตอนนี้เปน Globalization ราคาที่ไหนถูกก็ซื้อที่นั่น เพราะฉะนั้น 

ตลาดของบริษัทคือทั้งอาเซียนไมใชเฉพาะประเทศไทย ดังนั้น ในวิกฤตยอมมีโอกาส ขอใหอยาถอด

ใจ ขอใหมีกําลังใจที่จะสูฝาฟน และเชื่อม่ันวาทีมงานของบริษัททุกคนมีกําลังใจที่ดี และวิกฤตที่

เลวรายที่สุดในปที่แลวไดผานพนไปแลว ตอนนี้จะมีแตคําวารวยใหสมกับชื่อ (RICH) ที่ทานผูถือหุน

ใหความมั่นใจ 

ผูถือหุน   นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ไดแสดงความเห็นวา ขอลอเลียนพิธีกรเรื่องตัวเลขที่วางายเพราะวาไม

มีการลบ ลงทะเบียนเทาไรก็ปรากฏขึ้นเทานั้น ทุกวาระที่มีการลงคะแนน พิธีกรจะขานวา คะแนน

เพิ่มขึ้น แสดงวาผูถือหุนมาเพิ่มขึ้น และวันนี้ดีใจที่ผูถือหุนเขารวมประชุมกันมากกวาปที่แลว ทาน

ประธานฯ และคณะกรรมการก็ไดรับคําชม เพราะฉะนั้น เที่ยงนี้คณะกรรมการควรอดขาว เรื่องการ

ตอนรับอาหารวางตอนเชาเปนวัฒนธรรมของการประชุมทุกแหง แตมาถึงที่นี่ 10.30 น. มีแตโตะ

เปลา มาประชุมที่นี่รูสึกวาจะตองมีอายุยืน แมวาเจาหนาที่พยายามที่จะทําใหแตก็ตองรอ และขอ

ทวงถามคุณสมเกียรติ (กรรมการผูจัดการ) วาจะพาเยี่ยมชมโรงงานเมื่อไร และที่โรงงานไหน อาจจะ

เปนที่สํานักงานกอนก็ได สําหรับในเรื่องการเลี้ยงอาหาร ขอเรียนทานประธานฯ วา อาจจะเลือก

โรงแรมระดับ 3 ดาวก็ได และสถานที่ที่อยูในเมืองเดินทางงายกวานี้ กรณีศึกษา เชน ศูนยประชุม

แหงชาติสิริกิติ์ ซึ่งจะแบงยอยหองและมีที่จอดรถงาย และรูสึกวาการจัดงานประชุมของเขาก็มือ

อาชีพ คิดวาคงจะอํานวยความสะดวกใหกับที่ประชุมได เรื่องของเวลา อาจจะไมตองเปนชวงเชา 

เปนชวงบาย ๆ เย็น ๆ ก็ได เพราะการประชุมไมไดมีการถกเถียงกันมาก เปนเหมือนกับการไดมาพบ
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กันระหวางผูถือหุนกับคณะกรรมการ และพบผูถือหุนดวยกัน ไมไดคาดหวังวาจะมาทานกาแฟฟรี 

หรือทานอาหารฟรี เรื่องการเสนอชื่อผานเว็บไซต ขออนุญาตลอเลียนคุณสมเกียรติที่บอกวาไมมีใคร

เสนอชื่อหรือวาไมมีใครตอบสนองทางเว็บไซต คุณสมเกียรติก็เห็นหนาผูถือหุนในที่ประชุมจะมีสักกี่

คนที่จะเขาเว็บไซตไดคลอง เพราะฉะนั้น อยาลําพองใจไปวาไมมีใครเสนอ จริง ๆ แลวถา

คณะกรรมการจะเมตตาผูถือหุน เลือกในที่ประชุมนี้สักคนหนึ่งที่สมัครใจเขาไปรวมดวย เพราะยังไง

แคผูถือหุนรายยอยคนเดียวก็คงคัดคานกับคณะกรรมการไมได และขอตั้งขอสังเกตวา สวนใหญ

คณะกรรมการบริษัทจะเปนนักวิชาการ ซึ่งตอนนี้บริษัทเลือกที่จะใชบริการนักวิชาการหรือเปลา 

แสดงวา คุณอังคกาญจน (ประธานกรรมการบริหาร) มีเครือขายเปนนักวิชาการ และตองการทราบผู

ถือหุนรายใหญ 10 อันดับ  

ประธานฯ นายสุรพงษ ชูรังสฤษฎิ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ไดกลาวขอบคุณ และ

ชี้แจงวา สําหรับเรื่องอาหารวาง บริษัทไดเตรียมพรอมพอสมควรและพยายามดูแลอยางดี แตถามี

อะไรบกพรองไปบาง ขออภัยไว ณ ที่นี้ดวย และขอเชิญคุณสมเกียรติชี้แจงเพิ่มเติม 

กรรมการ นายสมเกียรติ วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดกลาวขอบคุณสําหรับความเห็นและ

คําแนะนํา ซึ่งเมื่อปที่แลวคุณสุพรไดแสดงความคิดเห็นไวคอนขางมาก สําหรับการเยี่ยมชมโรงงาน 

ขอความกรุณาใหทานผูถือหุนลงชื่อไวอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในปนี้ทางบริษัทจะดําเนินการในเรื่องนี้ให  

อยางนอยอาจจะไปเยี่ยมชมสํานักงานที่ซอยวัดจันทรนอกกอนตามที่คุณสุพรขอไว หรือถาบริษัท

สามารถจัดโปรแกรมอื่นใดไดก็จะจัดใหกับทาน และขอขอบคุณสําหรับความตั้งใจที่จะไปเยี่ยมชม

โรงงาน เรื่องวาระการเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการ ขอเรียนใหคุณสุพรทราบวา ทางบริษัทได

พยายามที่จะใหผูถือหุนเขาถึงขอมูลใหไดมากที่สุด ชองทางของเว็บไซตก็เปนชองทางหนึ่งที่บริษัท

พยายามตอบสนองในการเขาถึงขอมูลไดตลอดเวลา นอกจากนี้ทางคุณนงลักษณ เลขานุการบริษัท

ไดใหความสนใจในเรื่องนี้เปนอยางมาก มีอะไรทางคุณนงลักษณเองก็พยายามที่จะนําเสนอเรื่อง

ตางๆ เหลานี้ใหทางคณะกรรมการโดยตลอด ถามีอะไรสามารถฝากเรื่องไวกับคุณนงลักษณได 

ผูถือหุน   นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ไดแสดงความเห็นวา ขอความกรุณาวาการตอบขอใหตอบกับผูถือหุน  

เนื่องจากเปนคําถามโดยรวม ขอความเมตตาวาเวลาตอบอยาตอบกับสุพร สําหรับการเยี่ยมชม

โรงงานไมไดขอคนเดียว ขอเผื่อผูถือหุนทานอื่นดวย ขอฝากเรื่องการนับคะแนนเสียง ขอตั้งขอสังเกต

วา บริษัทอื่นที่มีทุนจดทะเบียน 10,000 ลานบาทขึ้นไป จะนับคะแนนทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวย และงด

ออกเสียง ซึ่งสามารถที่จะรูชัดเจนเลยวาคะแนนเห็นดวยจริงๆ เปนเทาไร เพราะฉะนั้น ลักษณะอยาง

นี้ที่นําคะแนนงดออกเสียงกับไมเห็นดวยไปลบกับตัวเต็มบางทีก็ดูไมคอยงามนัก 

กรรมการ  นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ไดกลาวขอบคุณและชี้แจง

เพิ่มเติมวา กรณีของบริษัทที่นับคะแนนเสียงไดเร็ว ยังลวงเลยเวลามามาก ซึ่งถาบริษัทนับคะแนน   

ทั้งเหน็ดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง เกรงวาจะเปนการรบกวนเวลาของผูถือหุนโดยสวนรวมมาก

เกินไป  เพราะการที่ทานผูถือหุนมารวมประชุมกันเปนจํานวนมากขนาดนี้ บริษัทก็ตองขอบคุณทุก

ทานที่เสียสละเวลาอันมีคามาเขารวมประชุม และเพื่อจะไดไมเสียเวลาในที่ประชุมมากเกินไป บริษัท

ไดหาวิธีที่ถูกตอง แตไดประสิทธิภาพและรวดเร็ว ซึ่งคิดวาวิธีนี้นาจะเปนวิธีที่ดีที่สุด  

 
  



 19

ผูถือหุน  นายสามารถ  แซอุง ไดใหความเห็นวา ในวาระที่ 1-8 นั้นเรียบรอยดี แตวาระที่ 9 เปนวาระอื่นๆ ซึ่งผู

ถือหุนจะไดรับฟงขอมูลจากผูบริหาร เทาที่ฟงรูสึกวาทางผูบริหารมีความตั้งใจ ในป 52 สามารถทํา

กําไรกลับมาได 23 ลานบาท ในป 53 ขอเพิ่มเปนคูณ 2 คือ 64 หรือ 70 ลานบาท แตขณะนี้ไดเวลา

ของผูบริหารที่จะแจงผูถือหุนใหไปรับประทานอาหาร ซึ่งเปนเวลาที่ดี และขอใหกําลังใจผูบริหารดวย 

ในกรณีมีกรรมการเพิ่มขึ้น ผลกําไรก็ตองเพิ่มตามที่คาดการณไว และขอขอบพระคุณที่เล้ียงอาหาร

กับผูถือหุน ขอใหผูถือหุนชวยปรบมือใหกับผูบริหารเพื่อเปนกําลังใจดวย 

ประธานฯ นายสุรพงษ ชูรังสฤษฎิ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ไดตอบคําถาม

เพิ่มเติมวา สําหรับรายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 ราย ไดเปดเผยไวในรายงานประจําป หนา 19 

 

เมื่อที่ประชุมไมมีขอซักถามอื่นใดอีก ประธานฯ จึงไดกลาวขอบคุณทานผูถือหุนทุกทานที่สละเวลามารวม

ประชุมในครั้งนี้ ปหนาฝายบริหารมีความมั่นใจวาบริษัทจะไปไดดี และคิดวาทานผูถือหุนจะไดรับประโยชนจากการถือ

หุนบริษัท และกลาวปดประชุม 
 

ปดประชุมเวลา 11.45 น. 
 

 

         

         

                     (  นายสุรพงษ  ชูรังสฤษฏิ์  ) 

                                                                                               ประธานที่ประชุม 
 

              

        

     (  นางสาวนงลักษณ  สาโรชสุวรรณ ) 

                  เลขานุการบริษัท 

 

 

 อนึ่ง หลังการเปดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ในเวลา 10.00 น. มีผูถือหุนทยอยมาลงทะเบียนเพื่อ

เขารวมประชุมเพิ่มขึ้น โดยที่จํานวนผูที่มาประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเปน 142 ราย นับจํานวนหุน

ที่ถือรวมกันได 3,889,477,380 หุน คิดเปนรอยละ 38.89 และมีจํานวนหุนที่ใชสิทธิ 3,889,477,380 หุน คิดเปนรอยละ 

38.89 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 

 


